
 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

สมัยสามัญ  สมัยแรก ครั้งท่ี 3  ประจําป ๒๕62 
วันท่ี  15  มีนาคม  ๒๕62   เวลา  14.00 น.   

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (ช้ัน ๑๑)     

******************** 

ผูมาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปตุเตชะ   ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นายอดุลย  นิยมสมาน  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1)  
3.นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
4.นายวรเศรษฐ   วงษไพศาล  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
5.นายอุทิศ ซ่ือประเสริฐ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.เมือง 
6.นายกําจัด  ผลศิริ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
7.นายรุงโรจน   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.เมือง 
8.นายอรรควุฒ ิ อรรถรุงโรจน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.เมือง 
9.นายสุจินต  สาครเสถียร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 9 อ.เมือง 
10.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง 
11.นายภัคปพิภพ  นิธิขวัญจิตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
12.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
13.นางสาวอุมา   วิภูษณะ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.แกลง 
14.นายหมอขวด   เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.แกลง 
15.นายบรรพต  เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.แกลง 
16.นายไพรวัลย  จิตตปลื้ม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บานฉาง 
17.นายธนนรินทร  สุขใจ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.ปลวกแดง 
18.นายกิตติกร มานะอนันตกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.ปลวกแดง 
19.นายมนัส  สมศักดิ์   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร 
20.นายเดชาธร รูปเลขา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.นิคมพัฒนา 

ผูไมมาประชุม 
1.นายสาธิต   อรุณเวสสะเศรษฐ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.เมือง 
2.นายนพดล  โสภณ    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 12 อ.เมือง 
3.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บานคาย 
4.นายนิรันดร   ปรัชญกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.บานฉาง 
      (ลากิจ) 
5.นายพายัพ  ผองใส   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
      (ลากิจ) 
6.นายเดชา บุญธรรม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา 
      (ลากิจ) 
 
 

 
 

ผูเขารวมประชุม… 
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ผูเขารวมประชุม 
1.นายปยะ  ปตุเตชะ   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นายวราวุธ  ปนเงิน   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
3.นายศุภศักดิ์  ผุดผอง   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
4.นายโชดก  วิริยะพงษ  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
5.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
6.นายฉัตรชัย  ปตุเตชะ   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
7.นายเสรี  สุวรรณวิจิตร  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
8.นายอดิศักดิ์  ทองจันทรแกว  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
9.นายสุรินทร  แสงทอง   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
10.นายสมศักดิ์  เกตุสาคร  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
11.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหนาฝายกิจการสภา อบจ. 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองกิจการสภา อบจ.  
12.นางจีระกิต  อิศรวิชิตชัยกุล  หัวหนาสํานักปลัด อบจ. 
13.นางลัดดาวัลย ชาไธสง   ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
15.นางนวลฉว ี เสียงประเสริฐ  ผูอํานวยการกองคลัง   
16.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน   หัวหนาฝายบัญชี  
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน 
17.นางขนิษฐา  สัสดีพันธ  ผูอํานวยการกองชาง 
18.นายสุริยะ  ศิริวัฒน   หัวหนาฝายสิ่งแวดลอม  
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองทรัพยากรธรรมชาติฯ 
19.นางสาวราตร ี คุมญาติ   ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
20.นางสาวไพรัตน เพ็ชรมณี  ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
21.นางสาวบงกช พิพัฒนจําเริญกุล  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ  
      รักษาราชการแทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
22.นายอรุณ  วิชกิจ   ผูเชี่ยวชาญดานการวางแผนฯ 
23.นางสาวภรณภัทรธัญ  งามวงศเงิน  ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
24.นายพงษไทย  บัววัด   ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 
25.นางธีระนันท  คําทอง   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
26.นายอนันต  อรุณสวัสดิ์  นายชางเครื่องกลชํานาญงาน 
     รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายเครื่องจักรกล 
27.นางธัญวรัตน  อัฒจักร   หัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมฯ 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายการจัดหาพัสดุและทรัพยสิน 
28.นางประภาวรรณ ทองรัศมี   หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
29.นางรุงนภา  แจงรุงเรือง  หัวหนาฝายควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพยสิน 
 
 
 
 

30.นางสาวสุภา… 
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30.นางสาวสุภา  บูรณยาพร  หัวหนาฝายเรงรัดและจัดเก็บรายได  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายการเงิน 
31.นายกฤษฎา  บุญญนรังษี  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
32.นางวริยา  เวทวงศ   หัวหนาฝายการเงิน รักษาการในตําแหนง 
      หัวหนาฝายเรงรัดและจัดเก็บรายได 
33.นายนําพล  ไชยชาญ   หัวหนาฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
34.นางสาวสุวรรณา มาดี   หัวหนาฝายตรวจติดตามฯ 
35.นางสาวคนึงนิตย กมุทชาติ  หัวหนาฝายการทองเท่ียวฯ 
36.นายพงศา  ชพานนท  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายบริหารการศึกษา 
37.จาเอกมนตชัย จันทรไข   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสงเสริมการศึกษา 
38.นางสาวศิริวิมล ดีบุญมี ณ ชุมแพ  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
39.นายลฎาภา  มาลารักษวรากร  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
40.นางภัทรานิษฐ จรุงพันธ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
41.นางสาวพณัชกร วิชัด   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
42.นางสาวปยะวรรณ หอมเกสร  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
43.นายกีรติ  นันทนาวัฒน  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
44.นางสาวน้ําเพชร กลอมเกลี้ยง  ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร 
45.นายประเวชร เมฆเสรี   พนักงานขับรถยนต 
46.นายกรกฎ  มะลิพันธ  ผูชวยนิติกร 
47.นางจันทรทรา โสภา    หัวหนาฝายการประชุม 
48.นายชยุตม  ลอยสมุทร  ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร 

เริ่มประชุมเวลา  14.25  น. 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล  เม่ือท่ีประชุมพรอม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติองคการ
เลขานุการสภาฯ  บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ และขอ ๒๕ ของ
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  และแกไขเพ่ิมเติมถึง 
  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  บัดนี้ มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อและอยูในหองประชุม จํานวน....20.....คน 
  ครบองคประชุม  
                  เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
                 เรียนเชิญประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คนท่ี ๑ และคนท่ี ๒ ข้ึนสูบัลลังก 

เรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง กลาวเปดประชุม 
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน 
ประธานสภาฯ   จังหวัดระยอง ทานหัวหนาสวนราชการ สื่อมวลชน และผูมีเกียรติ ทุกทาน กระผมรูสึก  

เปนเกียรติ มีความยินดีเปนอยางยิ่ง ท่ีไดจัดใหมีการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
 

 
เนื่องจากนายก... 
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เนื่องจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดเสนอญัตติตอสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง เพ่ือใหพิจารณาตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนด ดังนั้น เพ่ือประโยชนแหง
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง จึงไดนัดประชุม 
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 3 ประจําป ๒๕62 ในวันนี้          
และหวังเปนอยางยิ่งวาบรรยากาศแหงการประชุมในครั้งนี้ จะกอใหเกิดความรวมมือ รวมใจ 
ของทุกฝาย เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิดประโยชนแกองคการบริหารสวน
จังหวัดระยองสืบไป บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 3 ประจําป ๒๕62 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  

   - ไมมี –  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
   ๒.๑  สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําป ๒๕๖2 

                                        เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ ๒๕๖2 
   ๒.๒  สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2 ประจําป ๒๕๖2 

                                        เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ ๒๕๖2 
              (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗         
เลขานุการสภาฯ  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ขอ ๓๓ รายงานการประชุมสภาทองถ่ินทุกคราว ตองใหคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมไดตรวจสอบ แลวใหทําสําเนารายงานการประชุมซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมไดตรวจสอบแลวข้ึนอยางนอยสองฉบับ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีโอกาส
ตรวจดูไดกอนเวลาประชุมไมนอยกวาหนึ่งวัน เพ่ือใหสภาทองถ่ินรับรองรายงานการประชุม
นั้น 

การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมใหกระทําโดยมติของท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบรายงาน
ประธานสภาฯ การประชุม 

ส.อบจ.ศุภชัย จิตรดล   เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ผมนายศุภชัย จิตรดล     
กรรมการตรวจรายงานฯ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี ๑0 อําเภอเมืองระยอง                 
  ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการฯ ใหรายงานผลการประชุม 

   ดวยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดนัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 
1/2562 เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2562 เวลา 10.00 น.  ณ หองประชุม 2 (ชั้น 9) 
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน 
 

 
จังหวัดระยอง... 
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จังหวัดระยอง กอนนําเสนอตอสภาฯ เพ่ือรับรองตามขอ 33 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2)     
พ.ศ. 2554  จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้ 

   ขอ 1 ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ มีนายอดุลย นิยมสมาน เปนประธานกรรมการ  
 นายวรเศรษฐ วงษไพศาล เปนกรรมการและเลขานุการ 

   ขอ 2 มีผูมาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุม ไดแก นายวรเศรษฐ วงษไพศาล 
  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

   ขอ 3 รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   

    - วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562  มีจํานวน 33 หนา  มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง มาประชุม จํานวน 20 คน ไมมาประชุม จํานวน 3 คน ลาประชุม จํานวน 3 คน  
มีการประชุมท้ังสิ้น จํานวน 11 วาระ โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามท่ีไดเสนอ   

   ระเบียบวาระท่ี 11 เรื่องอ่ืนๆ มีผูเสนอ ดังนี้ 
     -  นายรุงโรจน ศิลมัฐ แจงในท่ีประชุม จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้ เรื่องแรก สอบถามความ

คืบหนาเก่ียวกับการสรางโรงไฟฟาท่ีศูนยกําจัดขยะครบวงจร เรื่องท่ีสอง ฝาก อบจ .        
ชวยดําเนินการในเรื่องท่ีจอดรถและทางเขาออกของอางเก็บน้ําดอกกรายและศูนยกําจัดขยะฯ 

   -  นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล แจงในท่ีประชุม จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้ เรื่องแรก      
ขออนุญาตเปนตัวแทนโรงเรียนและชุมชนวัดโพธิ์ทอง กราบขอบพระคุณคณะผูบริหารและผูท่ี
เก่ียวของท่ีไดจัดทําโครงการหนาโรงเรียนปลอดภัยอุนใจใชถนน อบจ.ระยอง เรื่องท่ีสอง   
แจงปญหาความเดือดรอนและความไมปลอดภัยชวงคอคอดของถนนสายสุนทรโวหาร - สุนทรภู 

   -  นายกิตติกร มานะอนันตกุล แจงสอบถามในท่ีประชุม จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้     
เรื่องแรก สอบถามรายละเอียดโครงการบึงตาใหญ-บึงตาตา เรื่องท่ีสอง ความคืบหนาของ
โครงการพระราชดําริ 

   -  นางสาวอุมา วิภูษณะ แจงให ท่ีประชุมทราบ เรื่องขอชื่นชมทานผูบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติบานคาย (วัดหวายกรอง) ท่ีพานักเรียนเขาเยี่ยมชม  
การประชุมสภาฯ 

   โดยเลิกประชุมเวลา 11.20 น. 

   - วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2562  มีจํานวน 17 หนา มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง มาประชุม จํานวน 19 คน ไมมาประชุม จํานวน 2 คน ลาประชุม จํานวน 5 คน  
มีการประชุมท้ังสิ้น จํานวน 6 วาระ โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามท่ีไดเสนอ   

   ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ มีผูเสนอ ดังนี้ 
     -  นางสาวอุมา วิภูษณะ แจงสอบถามในท่ีประชุม จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้ เรื่องแรก 

ความคืบหนาในเรื่องของการกอสรางโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินแกลงและกําหนดการ
เปดรับสมัครนักเรียน เรื่องท่ีสอง แนวทางการจัดทําทําเนียบฝายผูบริหาร ฝายสมาชิกสภาฯ 
ฝายขาราชการ หนวยงานสวนราชการตางๆ 

 
 
 

- นายหมอขวด… 
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    - นายหมอขวด เหล็กเพชร แจงสอบถาม จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้ เรื่องแรก การสนับสนุน

เงินในการจัดงานสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชท่ีวัดกองดิน เรื่องท่ีสอง ฝากกองชาง         
ถึงผูรับเหมา เวลาทํางานเสร็จแลวเวลาปกปายควรขออนุญาตชาวบานกอน 

   -  นายเสนาะ ยมหา แจงในท่ีประชุม จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้ เรื่องแรก โครงการ
ปรับปรุงถนนสายเชิงเนิน-ชากบก และถนนสายไผลอม-บึงตนชัน เรื่องท่ีสอง การไดมีโอกาส
ไปรวมงานเสวนารางกฎหมายเก่ียวกับการจัดตั้งสหการ 

   -  นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล แจงประชาสัมพันธ จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้ เรื่องแรก 
ประมวลกฎหมายของ อปท. ในรูปแบบสหการ เรื่องท่ีสอง การจัดตั้งกองทุนฟนฟูสมรรถภาพ
ท่ีจําเปนตอสุขภาพจังหวัดระยอง 

    โดยเลิกประชุมเวลา 11.50 น. 

   ขอ 4 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหเสนอ
ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือรับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยองคราวตอไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาฯ โปรดพิจารณา 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ  
ประธานสภาฯ สมัยแรก  ประจําป ๒๕๖2  เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ ๒๕๖2  ซ่ึงไดแจกใหทุกทานอานลวงหนาแลว     
     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม 
   ขอเชิญ ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ  

ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ กราบเรียน ทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ดิฉันนางสาวอุมา วิภูษณะ 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 4 อําเภอแกลง ขออนุญาตเปลี่ยนแปลง
แกไขในหนาท่ี 24 ขอความลางท่ีเปนชื่อของดิฉัน บรรทัดท่ี 4 วา “การประชมคมผานไป
คอยขางสบายใจ เพราะชาวนามีความรูความเขาใจกันเยอะ” ขอเปลี่ยนแปลงเปน        
“การประชาคมผานไปคอนขางสบายใจ เพราะชาวบานมีความรูความเขาใจกันเยอะ” 
ขอขอบคุณคะ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
ประธานสภาฯ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  
   ขอ 33 วรรคสอง การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมใหกระทําโดยมติของ      

ท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 
   ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบจํานวน    

เปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม   
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......20.......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม   

 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบ ใหมีการแกไขรายงานการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยแรก เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 โปรดยกมือข้ึน 

สมาชิกสภาฯ ทานใดไมเห็นชอบ ใหมีการแกไขรายงานการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยแรก เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 โปรดยกมือข้ึน 

 
 
 

มติท่ีประชุม… 
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มติท่ีประชุม             เห็นชอบใหมีการแกไขรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2562 

    รับรอง           จํานวน .......18.....คะแนนเสียง 
    ไมรับรอง        จํานวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน .......2.......คะแนนเสียง  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม เพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป ๒๕๖2  เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ ๒๕๖2   

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป ๒๕๖2  เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ ๒๕๖2  
โปรดยกมือข้ึน 

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป ๒๕๖2  เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ ๒๕๖2  
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ       
สมัยแรก ประจําป ๒๕๖2  เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ ๒๕๖2   

    รับรอง           จํานวน .......18.....คะแนนเสียง 
    ไมรับรอง        จํานวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน .......2.......คะแนนเสียง  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ตอไปเปน ขอ ๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ประธานสภาฯ ระยอง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งท่ี 2  ประจําป ๒๕๖2  เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ ๒๕๖2  
  ซ่ึงไดแจกใหทุกทานอานลวงหนาแลว 
   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม  
  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบ

จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......20........คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม   
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2 ประจําป ๒๕๖2 เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ ๒๕๖2  
โปรดยกมือข้ึน  

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร  ไมรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2 ประจําป ๒๕๖2 เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ ๒๕๖2
โปรดยกมือข้ึน  

มติท่ีประชุม       รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ 
สมัยแรก ครั้งท่ี 2 ประจําป ๒๕๖2 เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ ๒๕๖2 

    รับรอง           จํานวน .......18......คะแนนเสียง 
    ไมรับรอง        จํานวน .........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน .......2........คะแนนเสียง  
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ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่อง ขอความเห็นชอบในการถอนมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม โครงการติดตั้งระบบ
ไฟฟาเพ่ือรองรับเครื่องปรับอากาศสําหรับอาคารเรียนภายในโรงเรียนอนุบาล
นานาชาติตากสินบานคาย (วัดหวายกรอง) 

   (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน     
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไข
ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 

   ขอ 105 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงอยางนอยประกอบดวยระบบการทํางาน 4 ระบบ ดังนี้ 

   (1) ระบบงบประมาณ ประกอบดวยการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ ขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป หรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม การโอน และการแกไข เปลี่ยนแปลง 
คําชี้แจงงบประมาณ รวมท้ังการควบคุมงบประมาณและรายงานยอดงบคงเหลือ 

ฯลฯ 
   (4) ระบบบัญชี ประกอบดวยการจัดทําบัญชีและทะเบียนตางๆ รวมท้ังการจัดทํา

รายงานการเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ ขออนุญาตทานประธานสภาฯ แจกใบแทรกประกอบวาระนี้ ครับ  
นายก อบจ. 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ อนุญาตครับ เชิญเจาหนาท่ีแจกใบแทรก ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายวราวุธ ปนเงิน รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 1  
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายวราวุธ ปนเงิน เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ   
รองนายก อบจ.1 ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายวราวุธ ปนเงิน รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง    

ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบในการถอนมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป  
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม โครงการติดตั้งระบบไฟฟาเพ่ือ
รองรับเครื่องปรับอากาศสําหรับอาคารเรียนภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบานคาย 
(วัดหวายกรอง) 

 
 
 
 

ตามท่ีองคการ… 
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   ตามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดเสนอขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือไปตั้งจายรายการใหม ในคราวประชุมสภาองคการ   
บริหารสวนจังหวัดระยอง  สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2 ประจําป 2562 เม่ือวันท่ี        
15 กุมภาพันธ 2562 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาเพ่ือรองรับเครื่องปรับอากาศ สําหรับอาคาร
เรียนภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบานคาย (วัดหวายกรอง) งบประมาณ 
1,119,610.- บาท เนื่องจากโครงการดังกลาวเดิมตั้งไวในหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
ประเภท คาใชสอย โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โครงการติดตั้ง
ระบบไฟฟาเพ่ือรองรับเครื่องปรับอากาศ สําหรับอาคารเรียนภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ
ตากสินบานคาย (วัดหวายกรอง) ซ่ึงโครงการดังกลาวองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง       
ไดดําเนินการโอนเงิน ใหทางโรงเรียนแลว แตปรากฏวาโครงการดังกลาวตองตั้งไวในประเภท 
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ทําใหตองขออนุมัติโอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ซ่ึงเม่ือสภาทองถ่ิน 

 อนุมัติการโอนเรียบรอยแลว และดําเนินการตรวจสอบในระบบบัญชีคอมพิวเตอร (e-Laas) 
 พบวาไมมีเงินท่ีจะดําเนินการโอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหมได เนื่องจากทางโรงเรียน    
ยังไมไดสงเงินคืนใหกับทางองคการบริหารสวนจังหวัดระยองกอนท่ีดําเนินการโอน
งบประมาณ ซ่ึงเปนการดําเนินการไม ถูกตองตามระเบียบทางการเงิน จึงขอถอนมติ        
อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  
โครงการติดตั้งระบบไฟฟาเพ่ือรองรับเครื่องปรับอากาศสําหรับอาคารเรียนภายในโรงเรียน
อนุบาลนานาชาติตากสินบานคาย (วัดหวายกรอง)  

   ขอระเบียบ 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2541 ขอ 27  “การโอนเงินงบประมาณรายจาย ในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดิน
และสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม      
ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” 

   จึงขอความเห็นชอบในการถอนมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม โครงการติดตั้งระบบไฟฟาเพ่ือรองรับ
เครื่องปรับอากาศสําหรับอาคารเรียนภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบานคาย     
(วัดหวายกรอง) ดังกลาวนี้มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดพิจารณา           
ใหความเห็นชอบ 

   ขอเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ตองขอโทษดวยนะครับ เนื่องจากการ
ประชุมสภาฯ คราวท่ีแลวนั้น ระบบ e-Laas  ระบบการโอนเงินมีปญหา แตวาสภาฯ ไดลงมติ
อนุมัติไปเรียบรอยแลวปรากฏวาเงินยังไมมา ก็ตองกลับมาเริ่มตนกันใหม เพราะคราวกอน
ทานสมาชิกสภาฯ ไดอนุมัติไปรอบหนึ่งแลว วันนี้ตองขออนุญาตขอโทษแทนดวยนะครับ 
เพราะวาระบบมีปญหา ทางเจาหนาท่ีก็ไมสามารถดําเนินการไดทัน จึงตองขอโทษตอสภาฯ 
และขออนุญาตขอถอนมติเดิมดวยครับ ขอขอบคุณครับ 

 
 
 
 
 

นายเศรษฐา… 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ. ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ       เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

กระผมขอเรียนวาญัตตินี้ตองขอถอน ซ่ึงเดิมญัตตินี้เราผานสภาฯ เม่ือคราวท่ีแลว แตวา      
ไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากไมสอดคลองกัน ก็เปนเรื่องใหมท่ีเกิดข้ึนกระผมทําหนาท่ี  
เปนผูบริหารมา 12 ป ก็พ่ึงเคยเจอ เราตองเขาใจวาเวลานี้ระบบราชการนั้นไดเปลี่ยนใหม  
ไปหมดเลย เรื่องนี้เดิมเราตั้งเงินงบประมาณไว 1,119,610 บาท ไวเปนหมวด คาตอบแทน 
ใชสอยและวัสดุ ประเภท คาใชสอย โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา 
โครงการติดตั้งระบบไฟฟาเพ่ือรองรับเครื่องปรับอากาศสําหรับอาคารเรียนภายในโรงเรียน
อนุบาลนานาชาติตากสินบานคาย (วัดหวายกรอง) ปรากฏวาทาง อบจ. ก็โอนเงินใหโรงเรียน 
เพ่ือใหโรงเรียนดําเนินการหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ แตพอเอาเขาจริงๆ นั้น        
ไมสามารถคียได เพราะตองเปลี่ยนใหเปนหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ถาทานอานญัตตินี้ 
เราตั้งหมวดผิด  ตองเปลี่ยนหมวดเปนคาท่ีดินและสิ่งกอสราง คราวท่ีแลวเราก็ไดขอมตินี้วา
ขอเปลี่ยนหมวด เปนคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ก็ได
อนุมัติ เพียงแตวาในขณะท่ีเราเปลี่ยนหมวดแลวเขาสภาฯ นั้น โรงเรียนตองโอนเงินกลับคืนมา
ให อบจ. กอน เงินตองมาแลวเราถึงตองเอาญัตติเขาสภาฯ ได ปรากฏวาทางโรงเรียนไดประสานงาน 
กับทางกองคลังฯ ของ อบจ. โอนเงินมาชาเงินยังไมมาแตญัตติไปแลว ก็ไปดําเนินการอีกไมได
วันนี้ก็เลยตองมาขอถอนญัตติคราวท่ีแลวกอน พอถอนเสร็จ ในระเบียบวาระตอไปก็ตอง       
เอามาตั้งใหมเปนหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง โดยในขณะนี้เงินโรงเรียนไดโอนมาแลว     
เงินพรอมแลวถึงตั้งใหมได กระผมขอเรียนทานประธานฯ ผานไปยังทานสมาชิกสภาฯ วา
เดี๋ยวนี้เหนื่อยนะ ทุกอยางตองชัดเจน ตองมีการตรวจสอบวาเงินมาหรือไม ถามวาถาเรา    
ไมเปลี่ยน คียเขาระบบไมไดดําเนินการไมได ท้ังๆ ท่ีโรงเรียนเองเวลานี้ไฟฟาตกทําให
เครื่องใชไฟฟาเสียหาย เพราะกระบวนการท่ีเราทําผิดทําถูกอยูนี้ กระผมจึงขอเรียนวา      
เราตองถอนมติเดิม เพ่ือไปตั้งจายเปนญัตติใหม จึงเรียนใหทานประธานสภาฯ และ        
ทานสมาชิกสภาฯ ไดโปรดพิจารณา ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     จากการแถลงญัตติและรายละเอียดของทางผูบริหาร เพราะวาตลอดเวลา 
ประธานสภาฯ ทานผูบริหารก็จะนําญัตติทุกญัตติมาขอมติในสภาฯ แหงนี้ แตวาวันนี้มาขอถอนตามระเบียบ

ของการเงินการคลัง ก็เปนเรื่องท่ีตองทํานะครับ 
   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายซักถามหรือไม 
   ขอเชิญ ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ  

ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ กราบเรียน ทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ดิฉันนางสาวอุมา วิภูษณะ 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 4 อําเภอแกลง ขอเรียนวา สภาฯ ของเรา
เปนสภาฯ สรางสรรค อยางไรแลวมตินี้ไมยากหรอกคะท่ีจะขอมติอนุมัติ ขอถอน หรือ       
ขอความเห็นชอบ แตท่ีฟงจากการชี้แจงจากทางคณะผูบริหาร ทานก็ไดออกมาขอโทษพวกเรา 
 

 

ถาใหดิฉัน... 
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 ถาใหดิฉันเองมาทําหนาท่ีตรงนี้เราก็ไมถนัด เพราะวาการทําหนาท่ีสมาชิกสภาฯ เราลงพ้ืนท่ี
เชา กลางวัน เย็น อยูแลว แตวาหนวยงานท่ีตรวจสอบพวกเรามีหลายหนวยงาน เชน สตง. 
ปปช. เปนตน ถาจะไมอภิปรายประเด็นซะเลยนั้น ก็จะเปนวาเวลาท่ีสภาฯ มีการผิดพลาด  
ซํ้าแลวซํ้าเลาท่ีคลายคลึงหรือใกลเคียง ซ่ึงเราไดผานมติสภาฯ ไปเม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2562 
ท่ีผานมา ก็อยากจะขออภิปรายเพ่ือสรางสรรคนะคะ วาเรามีความเปนมืออาชีพผานไปยัง     
ผูท่ีเก่ียวของ ไปยังผูท่ีมีความรูมีประสบการณ ถาจะยอนวาถาสมาชิกสภาฯ เกงก็ใหมาทําเอง 
ก็คงจะเปนไปไมไดหรอกคะ เพราะเรามีหนาท่ีคนละหนาท่ี ท่ีจะตองรับผิดชอบ พวกเราทํา
หนาท่ีฝายสภาฯ ชวยในการทํางาน ชวยตรวจสอบ เพราะวาตอไปนี้ถามีความผิดพลาดเกิดข้ึน 
ดิฉันเชื่อเหลือเกินวาหลังจากท่ีเราอบรมมา สภาฯ จะตองมีสวนรับผิดชอบดวย ก็ขอให
กําลังใจทานประธานสภาฯ ผานไปยังคณะผูบริหาร ผูท่ีเก่ียวของ และขอใหทานชวยเพ่ิมความ
ระมัดระวัง ขอเปนกําลังใจใหคะ ขอขอบคุณคะ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายซักถามอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุม 
   วาครบจํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม 
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน........20.......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
    สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบ ในการถอนมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โครงการติดตั้งระบบไฟฟา
เพ่ือรองรับเครื่องปรับอากาศสําหรับอาคารเรียน  ภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน
บานคาย (วัดหวายกรอง) ซ่ึงสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองไดพิจารณาอนุมัติไปแลว 
ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2 ประจําป 
2562 เม่ือวันท่ี  15 กุมภาพันธ 2562  โปรดยกมือข้ึน 

    สมาชิกสภาฯ ทานใดไมเห็นชอบ ในการถอนมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โครงการติดตั้งระบบไฟฟา
เพ่ือรองรับเครื่องปรับอากาศสําหรับอาคารเรียน  ภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน
บานคาย (วัดหวายกรอง) ซ่ึงสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองไดพิจารณาอนุมัติไปแลว 
ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2 ประจําป 
2562 เม่ือวันท่ี  15 กุมภาพันธ 2562  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม        เห็นชอบในการถอนมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม โครงการติดตั้งระบบไฟฟาเพ่ือรองรับ
เครื่องปรับอากาศสําหรับอาคารเรียนภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบานคาย 
(วัดหวายกรอง) ซ่ึงสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองไดพิจารณาอนุมัติไปแลว      
ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2 
ประจําป 2562 เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2562  

 

 

 

เห็นชอบ... 
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   เห็นชอบ       จํานวน .....18.....คะแนนเสียง 
    ไมเห็นชอบ     จํานวน .......-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จํานวน .......2.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2    
       (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง 
เลขานุการสภาฯ  สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  
ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ โอนไปตั้ งจาย เปนรายการใหมใหเปน
อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายวราวุธ ปนเงิน รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง แถลงรายละเอียด 
นายก อบจ. เก่ียวกับญัตติ  

นายวราวุธ ปนเงิน เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.1 ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายวราวุธ ปนเงิน รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง        
  ขอเสนอญัตติเรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

 ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติโองบประมาณ
  รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้  

โอนลด 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับมัธยมศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑคอมพิวเตอร  จํานวน 2 รายการ 

1. คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร 

2. คาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ 

 

 

 

 

 

 

โอนเพ่ิม… 
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โอนเพ่ิม 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับมัธยมศึกษา 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

          -   ประเภท คาใชสอย   โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
 สถานศึกษา คาบํารุงรักษาและซอมแซม  

   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  ดังกลาวนี้มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ไดพิจารณาอนุมัติ    

นายเศรษฐา ปตุเตชะ    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ     ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยูในที่ประชุม วาครบ
  จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม 
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......20........คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
    สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๖2  โปรดยกมือข้ึน 
    สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๖2  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2   
    อนุมัติ       จํานวน .......18........คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จํานวน ........2.........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง 
เลขานุการสภาฯ  สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ 
 ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ี
 กอสรางใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

 
 
 
 
 
 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายวราวุธ ปนเงิน รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง แถลงรายละเอียด 
นายก อบจ. เก่ียวกับญัตติ  

นายวราวุธ ปนเงิน เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ   
รองนายก อบจ.1 ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายวราวุธ ปนเงิน รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
 ขอเสนอญัตติเรื ่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  ดวยในระเบียบวาระที่ 5 นี ้ มีใบแทรกเอกสารเพิ่มเติม          
 ผมขออนุญาตทานประธานสภาฯ แจกเอกสารเพิ่มเติม เพื่อใหสมาชิกสภาฯ ไดพิจารณา
 ในวาระนี้ดวยครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ อนุญาตครับ ขอเชิญเจาหนาท่ีแจกเอกสารใหแกสมาชิกสภาฯ ครับ 
ประธานสภาฯ   

นายวราวุธ ปนเงิน ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลง
รองนายก อบจ.1 คําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้  
   แผนงานการศึกษา 

งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑสํานักงาน  คาจัดซ้ือรถเข็นหนังสือ 

 งานระดับมัธยมศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑกอสราง  คาจัดซ้ือรถเข็นปูน 
- ประเภท คาครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร 
- ประเภท คาครุภัณฑสํานักงาน  คาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
-    คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสร างถนนลาดยางแอสฟลทติ ก 

 คอนกรีตสายชําฆอ-เขาชองลม หมูท่ี 4 ตําบลชําฆอ มีความคาบเก่ียวตอเนื่องกับหมูท่ี 1 
 ตําบลเขานอย อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 

   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
 งบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังกลาวนี้  มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
 

 
 
 

ไดพิจารณาอนุมัติ... 
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 ไดพิจารณาอนุมัติ  ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ดูในใบแทรกนะครับ มีการพิมพผิดนิดนึง  

 นะครับ คาจัดซ้ือรถเข็นหนังสือ เปลี่ยนเปน 8,000 บาทนะครับ สวนจัดซ้ือรถเข็นปูน จํานวน   
5 คันๆละ 2,000 บาท เปลี่ยนเปนจํานวน 4 คันๆละ 2,500 บาท และเรื่องการซ้ือ
คอมพิวเตอรจากเดิม 32 เครื่อง เปลี่ยนเปน 33 เครื่อง เนื่องจากสเปคเปลี่ยน ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ สุดทายคือถนนสายชําฆอ –  เขาชองลม ซ่ึงเปนนโยบายของทานนายก อบจ .        
ทานตองการใหถนนลาดครบท้ังเสน เปนการเพ่ิมความยาวของถนนจาก 3 ชวง เปน 4 ชวง
ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ     ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยูในที่ประชุม วาครบ
  จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม 
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......20........คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ  
รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖2  โปรดยกมือข้ึน      
 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       อนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
   อนุมัติ       จํานวน .......18.......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน .........-..........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จํานวน ........2.........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   

       (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง 
เลขานุการสภาฯ  สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  
ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ โอนไปตั้ งจาย เปนรายการใหมใหเปน
อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายวราวุธ ปนเงิน รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง แถลงรายละเอียด 
นายก อบจ. เก่ียวกับญัตติ 

 

 

 

นายวราวุธ... 
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นายวราวุธ ปนเงิน เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.1 ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายวราวุธ ปนเงิน รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง        
  ขอเสนอญัตติเรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   

 ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติโอนงบประมาณ
  รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้  

โอนลด 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

 ประเภท คาใชสอย    
 รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  ๆ

          -   โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โครงการติดตั้งระบบไฟฟา
 เพ่ือรองรับเครื่องปรับอากาศสําหรับอาคารเรียนภายในอนุบาลนานาชาติตากสินบานคาย          
 (วัดหวายกรอง) 

 โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
 แผนงานการศึกษา 
 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 งบลงทุน 
 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
 ประเภท คาท่ีดินและส่ิงกอสราง  
   คาติดตั้งระบบไฟฟาและอุปกรณ ซ่ึงเปนการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานท่ี
 ราชการพรอมการกอสรางหรือภายหลังการกอสราง 

  -   โครงการติดตั้งระบบไฟฟาเพ่ือรองรับเครื่องปรับอากาศสําหรับอาคารเรียนภายใน
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบานคาย (วัดหวายกรอง) 
 โอนลด 

แผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

 ประเภท คาใชสอย 
 รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

- โครงการวันเด็กแหงชาติ ป 2562 
 
 
 
 

งบลงทุน… 
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งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  คาจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) 

งานระดับมัธยมศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
-  ประเภท คาครุภัณฑคอมพิวเตอร  จํานวน 2 รายการ 

1. คาจัดซ้ือเครื่องพิมพบัตรสมาชิก 

2. คาจัดซ้ืออุปกรณอานและเขียนขอมูลแผน RFID 

 โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับมัธยมศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 

 ประเภท คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
-    คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง   โครงการปรับปรุงซอมแซม

 อาคารเรียน (อาคาร A)  
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

 ประเภท คาวัสดุ 
 -   วัสดุอ่ืน   จํานวน 2 รายการ 

1. คาจัดซ้ือเครื่องพิมพบัตรสมาชิก  

2. คาจัดซ้ืออุปกรณอานและเขียนขอมูลแผน RFID  
   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562     
  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังกลาวนี้มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง         
  ไดพิจารณาอนุมัติ  ระเบียบวาระนี้เก่ียวเนื่องกับวาระท่ี 3 นะครับท่ีเราโอนถอนมติไป วันนี้ก็        
  นับหนึ่งใหมนะครับ แลวก็มีรายการท่ีจัดซ้ือพิมพบัตรสมาชิก ของกองการศึกษา รายละเอียดอยู
  ในคําชี้แจงงบประมาณครับ ขอบคุณครับ 
 
 
 
 
 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ     ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยูในที่ประชุม วาครบ
  จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม 
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......20........คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
    สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 
   สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม        อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ . ๒๕๖2 เพ่ือไป   
ตั้งจายเปนรายการใหม   

    อนุมัติ       จํานวน .......18........คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จํานวน ........2.........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่อง   อ่ืนๆ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล กราบเรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน 
ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เขต 1  
อําเภอแกลง จะขออนุญาตรายงานผลการดําเนินโครงการวันสตรีสากล เม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 
พ.ศ. 2562 ขออนุญาตฉายวิดีโอใหทุกทานไดรับทราบคะ จากท่ีทานไดดูก็เปนวิดีโอ      
จากงานวันสตรีสากล ซ่ึงทุกๆ ป วันท่ี 8 มีนาคม จะเปนวันสตรีสากลท่ีทางประเทศไทย    
ถือวาเปนองคกรสมาชิกของสหประชาชาติ โดยท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดระยองไดรวมกับ 
ภาคีเครือขาย ไดแก สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยพัฒนาชุมชน                 
และคณะกรรมการสตรีของจังหวัดระยอง ซ่ึงในสวนของสภาฯ ก็จะมี  ดิ ฉัน  และ                 
ทาน ส.อบจ.อุมา ส.อบจ.วรเศรษฐ  ส.อบจ.สาธิต ท่ีจะเปนคณะกรรมการประจําสภาฯ วันนั้น
ก็ยังไดรับเกียรติจากทานอุทิศ ทานรุงโรจน ทานวรเศรษฐ มารวมงาน สําหรับงบประมาณ  
ในการจัดทําโครงการมาจาก อบจ. และสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยฯ ซ่ึง
รูปแบบการจัดงานเราใชภายใตคอนเซปตของรัฐบาลก็คือการเสริมพลังสตรีและเด็กหญิง
ระยองสูการพัฒนาท่ีม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืน ซ่ึงในงานเราจะมีรูปแบบ คือการเชิดชูเกียรติสตรี
ท่ีทําคุณประโยชนใหจังหวัดระยอง ซ่ึงมีระดับจังหวัด 1 ทาน และระดับประเทศ 1 ทาน ซ่ึง
ระดับประเทศก็จะเปน ทานกํานันจิ๋ว ผองพันธ เจริญรมย ซ่ึงอยูในเขตของทานประธานสภาฯ 
อันนั้นก็ไดรับโลจากทานนายกรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 8 มีนาคม พ.ศ.2562 นอกจากนั้นเราก็จะมี
การสงเสริมในเรื่องของความรู ในเรื่องของยุติความรุนแรง เรื่องปญหาขยะซ่ึงเปนวาระ
แหงชาติ และเรื่องของปญหาทองกอนวัยอันควร ซ่ึงเราไดทําเปนรูปแบบเก่ียวกับการเสวนา 
 

 

 

เราเชิญผูรู… 
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 เราเชิญผูรูมาเสวนาโดยมี ทาน ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ และเจาหนาท่ี อบจ. เปนพิธีกร นะคะ    
ซ่ึงจากการประชุมครั้งนั้น เรามีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสตรี ประมาณ 400 ทาน 
นําเสนอในเรื่องของขอเสนอจากเวทีสมัชชาสตรีจากท่ีไดเรียนใหทราบ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูกัน สตรีไดใหความสนใจจะมีอยู 3 ประเด็น คือประเด็นท่ี 1 คือเรื่องของความรุนแรง   
ตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว จากขอเสนอในเวทีของจังหวัดระยอง  ก็จะมีการนําสู
ระดับประเทศ ซ่ึงทานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ก็ไดนําขอเสนอเหลานี้นําเสนอ
ในเวทีอีกครั้งหนึ่ง สําหรับหัวขอประเด็นความรุนแรงก็จะแบงออกเปน 6 ขอ ดังนี้  
  1. ควรใหมีการดําเนินงานประชมสัมพันธและใหความรูเก่ียวกับ พรบ.ปองกันการ
กระทําความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 มากยิ่งข้ึน 
  2. ควรกําหนดมาตรการการลงโทษผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวอยางเขมงวด 
  3. มีนโยบายสงเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว ใหตระหนักรูบทบาทหนาท่ีของบุคคล
ในครอบครัว 
  4. ใหมีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาโดยเนนดานคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติ    
ตามศีล 5  
  5. ใหมีสายดวนแจงเหตุ และจัดตั้งศูนยชวยเหลือครอบครัว เด็กและสตรีในระดับตําบล 
  6. สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินติดตั้งกลองวงจรปดในพ้ืนท่ีเสี่ยง 
  ประเด็นท่ี 2 คือ การตั้งครรภไมพรอม / การตั้งครรภไมพรอมซํ้า  ในเรื่องของ
สถานการณการตั้งครรภในวัยรุนจังหวัดระยอง ซ่ึงสํารวจเม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ พ.ศ.2562   
จากเฮลดาตาเซ็นเตอรจะพบวาอัตราการตั้งครรภในวัยรุนอายุนอยกวา 20 ป  ตอนนี้      
คอยขางเยอะ ซ่ึงจําแนกมาเปนรายอําเภอ จะพบวาในชวงป 2560 จะอยู ท่ีอําเภอ         
นิคมพัฒนา อัตรา 46.24 และป 2561 อยูท่ีอําเภอนิคมพัฒนา และป 2562 สํารวจ 
แคชวง ตุลาคม พ.ศ.2561 –  มกราคม พ.ศ.2562 จะอยูท่ีอําเภอเขาชะเมา อัตรา 17.06 
แตวาก็จะพบวาถาเทียบกับเกณฑมาตรฐานเปาหมายมาเกินรอยละ 10 เราจะพบวาจังหวัด
ระยองมีการตั้งครรภซํ้าในหญิงอายุนอยกวา 20 ป สูงถึงรอยละ 19.9 อันนี้เรียนใหทราบ
เปนขอมูลตอนนี้ขณะนี้หนวยงานตางๆ ก็ใหความสําคัญอันนี้ก็เปนขอมูลท่ีใหทางสตรีระยอง 
และเอามาฝากเพ่ือนสมาชิกฯหรือผูท่ีเก่ียวของ ลองใชเปนขอมูลพิจารณาชวยเหลือหรือจัดทํา
โครงการเพ่ือลดปญหาดังกลาว ขอยอนกลับไปประเด็นขอเสนอในประเด็นการตั้งครรภมี     
3 หัวขอ 
  1. รัฐบาลควรกําหนดวาระการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุนใหเปนวาระแหงชาติ 
  2. จังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรสงเสริมและสนับสนุนใหสภาเด็กฯ 
เปนองคกรกลางท่ีมีความรู ความเขาใจ เรื่องเพศศึกษาในวัยรุน และสามารถเปนสื่อกลาง
ระหวางเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
  3. สภาเด็กและเยาวชนเปนแกนกลางในการสรางเครือขาย และประชาสัมพันธ     
ในเรื่องของการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน ทุกระดับของจังหวัด 
  ประเด็นท่ี 3 ท่ีสตรีมองวาเปนเรื่องสําคัญก็คือเรื่องของสถานการณขยะและการ    
คัดแยกของขยะ มี 2 หัวขอ คือ 
 
 
 

1. ขอเสนอ… 
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  1. ขอเสนอก็คือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สงเสริมและสนับสนุน ในการ       
ใหความรู และสรางแรงจูงใจใหประชาชนมีสวนรวมในการคัดแยกขยะ 
  2. สงเสริมใหหนวยงานในจังหวัด เขามามีสวนรวมในการประชาสัมพันธคัดแยกขยะ 
  อันนี้ก็จะเปนขอเสนอ 3 ประเด็นหลัก ท่ีนําเสนอสูเวทีระดับประเทศและนําเสนอใน
เวทีของกรมการจังหวัดท่ีจะถึงนี้คะ อันนี้ก็ขออนุญาตเรียนถึงสถานการณของสตรีในจังหวัด
ระยองใหเพ่ือนสมาชิกฯ และทานประธานไดรับทราบคะ ขอขอบคุณคะ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ    ขอบคุณมากครับ สําหรับขอมูลในการจัดภารกิจเก่ียวกับสตรีนะครับท่ีผานมา 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 

ขอเชิญ ส.อบจ.เจษฎา สุนทรเวชพงษ 

ส.อบจ.เจษฎา สุนทรเวชพงษ กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน   
กระผมนายเจษฎา สุนทรเวชพงษ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 
อําเภอแกลง ก็มีเรื่องจะฝากทานประธานสภาฯ ไปยังคณะผูบริหาร ประสานไปยังแขวง    
การทางระยอง เรื่องไฟสองสวางเกาะกลางถนน เสนสุขุมวิทตั้งแตบานคลองทุเรียน         
เขตอําเภอแกลง ตามแยกใหญๆไฟจะดับหมด เปนความเดือดรอนของชาวบาน จะฝากผาน
ทานประธานสภาฯ ไปยังทานผูบริหารชวยประสานงานกับทางแขวงฯ ใหหนอยนะครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ ส.อบจ.ภัคปพิภพ นิธิขวัญจิตร  

ส.อบจ.ภัคปพิภพ นิธิขวัญจิตร กราบเรียน ทานประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน 
กระผมนายภัคปพิภพ นิธิขวัญจิตร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 
อําเภอแกลง อนุญาตเพ่ิมเติมจาก ส.อบจ.เจษฎา สุนทรเวชพงษ ปญหาตรงนี้มีความเดือดรอน
จากพ่ีนองประชาชนมาเปนระยะเวลาหลายปแลว กระผมไดประสานงานไปยังแขวงการทาง 
ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีหวงพ้ืนท่ีมาก ปญหานี้ตองประทวงอยางเดียวครับ แขวงฯ ไมทํานะครับ 
ตองมีขอสอบถามผานสภาฯ ไปยังผูวาราชการจังหวัด ก็อยากจะเชิญชวนเพ่ือนสมาชิกสภาฯ 
ท่ีเดือดรอน ในทํานองเดียวกัน เพราะวาแขวงฯ ละเลยทุกสิ่งทุกอยางจริงๆครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ    ขอบคุณมากครับ ก็ทําไดเลยนะครับ ทานก็รวมกันทําเปนกระทูไปยังผูวาฯ ไดเลยครับ 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 

ขอเชิญ ส.อบจ.หมอขวด 

ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร กราบเรียน ทานประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน
กระผมนายหมอขวด เหล็กเพ็ชร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 5  
อําเภอแกลง มี 2 เรื่อง ครับ เรื่องแรก ขอเชิญรวมงานรุกขมรดกโพธิ์ 3 ตน ในวันท่ี         
16 มีนาคม พ.ศ. 2562 ท่ีวัดกองดิน และเรื่องสุดทาย ปญหาเก่ียวกับเรื่องภัยแลง เขตท่ีกระผมอยู
จะเปนสวนทุเรียนซะสวนใหญ มีพ่ีนองประชาชน หมู  7 หมู 8 หมู 11 แถวทุงควายกิน     
มีความประสงคอยากจะขอเครื่องจักรตลอดถึงรถบริการน้ําของ อบจ.ไปบริการในแตละตําบล
ตรงนั้น ฝากทานประธานสภาฯ ไปยังผูบริหาร เพราะแหลงน้ําแถวนั้นแหงหมดแลว ตองใช
เครื่องจักรไปลอกใหม ขอขอบคุณครับ 

 

 
นายเศรษฐา… 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ    เชิญทานนายก อบจ. ครับ 
ประธานสภาฯ    

นายปยะ ปตุเตชะ       เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

เรื่องไฟก็ตองดูใหดีนะครับ วาเปนไฟของแขวงฯ หรือของทางหลวงชนบท หรือหนวยงานอ่ืน
ขอความชัดเจนหนอยแลวประสานมา กระผมมีผูเชี่ยวชาญทานอยูกระทรวงคมนาคมมากอน 
เบื้องตนก็มาคุยได เรื่องภัยแลงก็เปนเรื่องใหญถาแลงจริงตองรองมาทางจังหวัด ผูวาฯ รถน้ํา
เรานาจะไปไมรอดนะครับ หลักใหญตองอยูท่ีชลประทาน ทางเราจะลองเช็คดูวามีอะไรใชได 
สวนเราพอชวยไดใหกองชางรับไปดําเนินการนะครับ ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ    ขอบคุณมากครับ  
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 
   ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล กราบเรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน   
ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1       
อําเภอแกลง พอดีทราบเก่ียวกับการประชุม TEP at Rayong รวมกันสรางการศึกษาแบบท่ี
คนระยองตองการ วันท่ี 28 มีนาคม 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญ เปนไปไดฝากทาง          
กองการศึกษาชวยสงกําหนดการ ผานในไลนกลุมสมาชิกสภาฯ เผื่อมีทานใดสนใจจะได     
เขารวมรับฟงวาขณะนี้ดําเนินการไปถึงไหนแลว ขอขอบคุณคะ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ    ขอบคุณมากครับ  
ประธานสภาฯ        มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม  

        ถาไมมี ผมขอปดประชุม  ตองขอขอบคุณทุกทานท่ีไดสละเวลาเขารวมประชุมเพ่ือ
สรางสรรคความเจริญใหทองถ่ิน ตลอดจนกระท่ังใหความรวมมือ รวมใจในการดําเนินกิจการ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกพ่ีนองประชาชน และทองถ่ิน
ของเรา และทายนี้ขออวยพรใหทานประสพแตความสุข ความสมหวัง ในสิ่งท่ีพึงปรารถนา 
ทุกประการ       

 
  เลิกประชุม  เวลา  15.30 น.   

 

 

(ลงชื่อ)            ผูจดรายงานการประชุม 
       (นางจันทรทรา  โสภา) 
     หัวหนาฝายการประชุม 

 
                                                (ลงชื่อ)          ผูตรวจรายงานการประชุม 

    (นายวรเศรษฐ วงษไพศาล) 
                                              เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 


